

ផ្នែកសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវា

បេតិកភណ្ឌសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវា

សេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវា

សេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវាសេវា

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

การตรวจติดตามการจัดตั้งอำนาจควบคุมตรวจสอบสำหรับคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ

◆ **หน่วยงานรัฐ**

- ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ๒) กระทรวงสาธารณสุข
- ๓) กระทรวงกลาโหม
- ๔) กระทรวงพาณิชย์
- ๕) กระทรวงพลังงาน
- ๖) กระทรวงศึกษาธิการ
- ๗) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๘) กระทรวงคมนาคม
- ๙) กระทรวงมหาดไทย
- ๑๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ๑๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ๑๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๑๓) กระทรวงยุติธรรม
- ๑๔) กระทรวงการคลัง
- ๑๕) กระทรวงวัฒนธรรม
- ๑๖) กระทรวงแรงงาน
- ๑๗) กระทรวงอุตสาหกรรม
- ๑๘) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๙) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานความสะอาดให้กับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้าง ศาสนา พัฒนา เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงการพัฒนาฯ ของมนุษย์</p>	<p>มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ ให้นำหน่วยงานราชการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเข้าถึงได้ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./ท.นคร/ท.เมือง/ทต./เมืองพัทยา) สถาบันการศึกษา และสถานีตำรวจดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และตั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จำนวน ๑๒,๒๑๘ แห่ง ร้อยละ ๒๘.๕๐ จากหน่วยงานราชการตามมติกรม. ๑๙ พ.ค. ๕๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓,๐๒๔ แห่ง</p> <p>มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๕ เห็นชอบสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานสะอาดให้กับ คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีสาระสำคัญดังนี้ คือ ให้สำนักงานประสานสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงหรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน. วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๖ ไม่น้อยกว่า ๕ ประเภท ได้แก่ ทางลาด ที่นั่งรถ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร แห่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน โดยให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>จัดทำคู่มือและแผนพัฒนาพหุภาคีกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการ</p>	<p>รวบรวมรายงานผลการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของหน่วยงานราชการตามมติกรม.วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๒ และวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๕ นำเสนอคณะรัฐมนตรี ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>-จัดทำแผนงานปรับปรุงกฎหมาย ๖๐ ปี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และอาคาร APCD ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐานครบทุกประเภท จำนวน ๕,๓๐๐ ลบ. (ปี ๒๕๕๗)</p> <p>-โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม การจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาฯสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)</p> <p>-โครงการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริการจัดหารถโยก - รถเข็น และคลีนิกศูนย์ซ่อมรถโยก - รถเข็นคนพิการ (ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘)</p> <p>-โครงการ “นวัตกรรมยานพาหนะสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย” (ผลิตภัณฑ์รถสามล้อคนพิการ นวัตกรรม ๒๐ คัน) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ปี ๒๕๕๗)</p>

		<p>สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖)</p> <p>ประชุมร่วมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (๒๐ มี.ค.๕๖) ในระดับกระทรวงทุกกระทรวงและ ๒ สำนัก (สำนักนายกรัฐมนตรีนคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ณ ศีกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีนครเป็นประธาน</p> <p>จัดกิจกรรม KICK OFF “เปลี่ยนการจะเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน” เมื่อวันที่ ๑๕-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศีกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีนครเป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งอำนาจความสะดวก พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU หน่วยงาน จำนวน ๒๑ หน่วยงาน แสดงผลงานนิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เปิดตัวชุดอาคารระยะสุดท้าย ตรวจสอบการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง ๔ แห่ง ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล และปล่อยขบวนสายตรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑,๕๖๑ คน</p> <p>ฝึกอบรมให้ความรู้ “การจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐานและการออกตรวจแบบรายการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐานในอาคารสถานที่” ทั้ง ๑๐ กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้ความรู้แก่ จันท.พมจ. จันท.โยธาธิการและผังเมือง, นายช่างโยธาอปท. และคนพิการ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๔ คน</p> <p>คัดเลือกสถานที่ตั้งเพื่อคนพิการ ที่มีการจัดตั้งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการครบ ๕ ประเภท โดยมีหน่วยงานส่งเข้าประกวดคัดเลือกอาคาร ๔๕ แห่ง ในระดับกระทรวง ๙ กระทรวง ได้แก่ มหาดไทย คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศีกษาธิการ สาธารณสุข ยุติธรรม วัฒนธรรม กลาโหม และกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้มีการ</p>	
--	--	---	--

		<p>รัฐมนตรีประจำสหพันธ์ทั่วประเทศไทย ซึ่งมี ๔๑ จังหวัดและสิ่งอาคาร ที่จัดตั้งอำนาจความสะดวกเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๖๒๗ แห่ง และมีอาคารผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ๑๑๓ แห่ง และมีหน่วยงาน องค์กรได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๖๒ แห่ง ระดับ ดีมาก ๒ แห่ง คือท่าอากาศยานเชียงใหม่ และสยามนิรมิต ภูเก็ต ส่วนรางวัลระดับดี ๕ แห่ง ระดับพอใช้ ๓๒ แห่ง รางวัลชมเชย ๒๓ แห่ง ทั้งนี้ พบ. ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ</p>	
--	--	--	--

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งอำนวยการและสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

11

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>		<p>- จัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพิการ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและประเมินความต้องการ ๒๖ รายการ</p> <p>- สนับสนุนงานด้านวิชาการเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การวิจัย พัฒนานวัตกรรม จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการ</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ ๗๘๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์คนพิการ (มีปลัดกระทรวงเป็นประธาน และผอ.สนย. เป็นกรรมการและเลขานุการ) มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ บูรณาการการทำงานร่วมกัน วางแผนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์คนพิการ และให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการ และคุ้มครองสิทธิคนพิการตามกฎหมาย และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้กระทรวง พม.</p> <p>- จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อทราบถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี</p> <p>- จัดให้มีการประชุมเรื่อง แผนการพัฒนาทางคนพิการใน</p>	<p>แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข</p> <p>- ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ จัดอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ บริการกายอุปกรณ์พิเศษและเสริม และให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้คนพิการแก่ผู้รับบริการ (ศูนย์สิรินธรเพื่อคนพิการ) จำนวน ๖๕.๐๐ คน.</p> <p>- แผนงานการก่อสร้างการปรับปรุงการจัดตั้งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้คนพิการในสถานบริการของสธ. จำนวน ๒๐๐ แห่งจัดสรรเงิน ๕๔.๐๐ ลบ. (สำนักงานบริหารการสาธารณสุข)</p> <p>- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออกทัศนศึกษาสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออกทัศนศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน จำนวน ๑.๐๐ ลบ.</p> <p>๑) ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออกทัศนศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน จำนวน ๑.๐๐ ลบ.</p> <p>๒) นำร่องศูนย์การเรียนรู้ความพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออกทัศนศึกษาสำหรับผู้พิการเอง (จว.ละ ๑ แห่ง) จำนวน ๑.๗๐ ลบ.</p>

		<p>อีก ๓ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)</p> <p>- จัดพิมพ์คู่มือรายการอุปกรณ์ฯ ของ พม. จำนวน ๑,๗๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือ บริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข (สสจ.,สสอ.,รพ.สต.) ทั่วประเทศ</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข ส่งประกวดอาคารสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการของโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๗ แห่ง มีหน่วยงานได้รับรางวัลระดับพอใช้ ได้แก่ ศูนย์สิรินธรเพื่อการศึกษา ศูนย์สุขภาพทางกายแพทย์แม่เหล็กติ โรงพยาบาลจันทรา อุบลราชธานี โรงพยาบาลสะพานพระประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ และรางวัลชมเชย โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ และโรงพยาบาลนครนายก นครนายก ของการจัดงานวันคนพิการสากลปี ๒๕๕๖</p>	
--	--	--	--

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการการผลักดันการจูงใจอำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และเชื่อมโยงข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงกลาโหม</p>	<p>- องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ปรับปรุงอาคารเรียนการ จัดทำทางลาดและห้องน้ำสำหรับคนพิการ</p> <p>- สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารผ่านศึกหรือ ทูพพลภาพด้านการรักษาพยาบาล พื้นฟูบำบัด บริการจัดทำ อวัยวะเสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์แขนขาเทียมและ เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการในพมทจชต. ได้ช่วยเหลือ ไปแล้ว ๕๖๑ ราย</p> <p>- กรมพลศึกษา ทหารบก ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ในบริเวณสถานตากอากาศบางปู และร้านค้า ศาลาสุโขทัย บริเวณโดยรอบของร้านอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ในการชมทัศนียภาพและนั่งพักผ่อนใต้ ความสะดวกแก่คนพิการ ในกิจกรรมเข้าประกวด</p> <p>- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งอาคารเข้าประกวดคัดเลือกสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ของพมท. ในด้านการจัด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาลภูมิพล ใต้แก่ อาคารคุ้มเกล้า คุ้มเกล้า ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการ จัดงานวันคนพิการสากลปี ๒๕๕๖</p>	<p>๑. แผนงานจัดทำสื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของหน่วยราชการ</p> <p>๑.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำ ทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด</p> <p>๑.๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กำลังดำเนินการจัดทำ สื่อสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการได้เข้าถึงการบริการกับป้ายที่จอดรถ พมทด้านนगर</p> <p>๑.๓ ภายในอาคารของโรงพยาบาล เช่น ทางลาดต่างระดับ, ห้องน้ำ, ติดป้ายสัญลักษณ์หน้าห้องน้ำ</p> <p>๑.๔ บริเวณนอกอาคารโรงพยาบาล เช่น ป้ายที่จอดรถคนพิการ</p> <p>๒. แผนงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อผู้พิการ</p> <p>๑. จัดให้มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้พิการในแผนกผู้ป่วยนอกต่างๆ</p> <p>- แผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์</p> <p>- แผนกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู</p> <p>๒. จัดให้มีคลินิกพิเศษสำหรับผู้พิการ</p> <p>- คลินิกพิเศษพัฒนาการเด็ก</p> <p>- คลินิกพิเศษหูตาดและการได้ยิน</p> <p>๓. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่อความเหมาะสมกับคนพิการ</p> <p>๔. จัดหาเครื่องมือแพทย์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้บริการ</p> <p>รพ. ภูมิพลอดุลยเดช และรพ. จันทบูรบกชา</p>

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการหลักจัดการจัดตั้งหน่วยงานสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงพาณิชย์</p>	<p>ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖</p> <p>๑. จัดตั้งหน่วยงานสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๑.๑ <u>ห้องน้ำสำหรับคนพิการ</u></p> <p>มีทุกจุดและทุกชั้นของอาคารกระทรวงพาณิชย์ และได้มาตรฐานตามที่กำหนด</p> <p>๑.๒ <u>ลิฟท์สำหรับคนพิการ</u></p> <p>มีมาตรฐานและสามารถอำนวยความสะดวกแก่คนพิการได้เป็นอย่างดี และมีทุกชั้นในอาคารกระทรวงพาณิชย์</p> <p>๑.๓ <u>ห้องอบรมสำหรับคนพิการ</u> มีการกำหนดที่จอดรถสำหรับคนพิการและมีป้ายสัญลักษณ์กำกับไว้ทุกชั้น</p> <p>๑.๔ <u>ทางลาด</u> มีการจัดทำทางลาดสำหรับคนพิการไว้ทุกชั้นในอาคาร</p> <p>๑.๕ <u>ป้ายสัญลักษณ์</u> มีป้ายสัญลักษณ์สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครบถ้วน</p>	

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือนอกหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งอำนาจความเสถวาทให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงพลังงาน</p>	<p>1.โครงการคุ้มครองคุณภาพปลอดภัย</p> <p>- จัดให้มีห้องนั่งเก้าอี้ปรับการปี ๒๕๕๖ มีสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๕๔๔ แห่ง สถานีบริการน้ำมันที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ๓๐๐ แห่ง สถานีบริการน้ำมันที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ๒๗๗ แห่ง และมีการจัดงานมอบใบประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๖ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ</p>	<p>๑. โครงการก่อสร้างสำหรับผู้พิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามSpec และรายการอุปกรณ์ที่กฎกระทรวงกำหนด จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน เมลียี่ดิส ๘๐ สถานี</p> <p>๒. โครงการศึกษารายละเอียดเพื่อจัดตั้งอำนาจความเสถวาทสำหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ลิฟต์ ที่จอดรถ (สนง.นโยบายและแผนพลังงาน)</p> <p>๓. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)</p> <p>๔. การพัฒนาหน้าเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้รองรับการใช้งานสำหรับคนพิการและสอดคล้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (สนง.นโยบายและแผนพลังงาน ปี ๒๕๕๗ / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๘)</p>

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีและบันทึกข้อตกลงกลางความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 การสนับสนุนมาตรการการจัดตั้งอำนวยการจัดตั้งอำนวยการจัดตั้งอำนวยการจัดตั้งอำนวยการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘																																			
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)</p>	<p>ผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีการดำเนินงานที่เฝ้าติดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเจตนาร่วมมือ เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของประชาชน ซึ่งกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุพพหุสมรรถนะและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้</p> <p>๑) การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ สิ่งที่สำคัญงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี ๒๕๕๕ ตาม</p> <p><i>เอกสารที่แนบ</i></p> <table border="1" data-bbox="371 799 855 1423"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>ประเภท</th> <th>ระดับชั้น</th> <th>จำนวน (โรง)</th> <th>เด็กพิการ (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ร.ร.เรียนร่วม</td> <td>ประถม</td> <td>๑๗,๒๙๙</td> <td>๒๔๑,๗๘๑</td> </tr> <tr> <td></td> <td>สังกัด สพฐ.</td> <td>มัธยม</td> <td>๑,๐๓๐</td> <td>๑๖,๒๖๐</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร.ร.เฉพาะ</td> <td>ประถม - มัธยม</td> <td>๔๓</td> <td>๑๓,๒๓๐</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์</td> <td>ประถม - มัธยม</td> <td>๕๑</td> <td>๑,๐๘๗</td> </tr> <tr> <td></td> <td>เคราะห์</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>รวม</td> <td></td> <td>๑๘,๔๒๓</td> <td>๒๗๒,๓๕๘</td> </tr> </tbody> </table>	ที่	ประเภท	ระดับชั้น	จำนวน (โรง)	เด็กพิการ (คน)	1	ร.ร.เรียนร่วม	ประถม	๑๗,๒๙๙	๒๔๑,๗๘๑		สังกัด สพฐ.	มัธยม	๑,๐๓๐	๑๖,๒๖๐	2	ร.ร.เฉพาะ	ประถม - มัธยม	๔๓	๑๓,๒๓๐	3	ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์	ประถม - มัธยม	๕๑	๑,๐๘๗		เคราะห์					รวม		๑๘,๔๒๓	๒๗๒,๓๕๘	<p>๑. แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล จำนวน ๒๐๐ สน. - โครงการส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานศึกษาให้ทันเด็กพิการ จำนวน ๕๕๔,๗๘๘ สน. <p>๒. แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓๗๑,๐๘๘ สน. <p>๓. แผนงานขยายบริการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาคณพิการ (DSS Center) ระดับอุดมศึกษา</p>
ที่	ประเภท	ระดับชั้น	จำนวน (โรง)	เด็กพิการ (คน)																																		
1	ร.ร.เรียนร่วม	ประถม	๑๗,๒๙๙	๒๔๑,๗๘๑																																		
	สังกัด สพฐ.	มัธยม	๑,๐๓๐	๑๖,๒๖๐																																		
2	ร.ร.เฉพาะ	ประถม - มัธยม	๔๓	๑๓,๒๓๐																																		
3	ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์	ประถม - มัธยม	๕๑	๑,๐๘๗																																		
	เคราะห์																																					
	รวม		๑๘,๔๒๓	๒๗๒,๓๕๘																																		

	<p>สำนักการศึกษา กทผ.</p> <p>(สอศ.)</p>	<p>● โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบและให้บริการสนับสนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ศึกษากับการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวนนักเรียนพิการ ทั้งสิ้น ๒๗๒,๓๕๘ คน นักเรียนพิการเรียนร่วม ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ๑๘,๔๒๓ โรงเรียน รวมทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ๗๗ แห่ง พัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมแก่เด็กพิการ จำนวน ๖๔,๐๔๖ แห่ง - คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม จำนวน ๕๔๕ โรงเรียนมาให้ป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียน - จัดอบรมหลักสูตรครูสอนการศึกษาพิเศษ หลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ๑๘,๐๐๐ โรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสม ๒) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่เปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษในการเรียนร่วม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๗ เขต โรงเรียน ๑๐๘ โรงเรียน มีเด็กพิการเรียนชั้นประถม-มัธยม รวมทั้งสิ้น ๒,๘๐๙ คน ส่วนสำนักงานเขตที่ไม่มีโรงเรียนเปิดสอนฯ ได้แก่ เขต บางรัก เขตพญาไท และเขตสัมพันธวงศ์ ๓) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สอศ.) ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีข้อมูลสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ทั้งหมด ๔๒๑ แห่ง แต่จากการสำรวจข้อมูลนี้การศึกษาพิการ เข้าเรียนในสถานศึกษา จำนวน ๒๖๖ แห่ง มีเด็กพิการเรียนรวม ๑,๙๒๓ คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาปับตรีศึกษา (ปวช.) ๙๐๕ คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๑๐๘ คน และเรียนในหลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๑,๗๑๗ คน สาขาที่นำเด็กพิการมาเรียนมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองลงมา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ 	
--	---	--	--

	(สกอ.)	<p>๕) การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี ๒๕๕๔ ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน ๑๖๙ สถาบัน แต่มีนักศึกษาพิการกำลังศึกษา จำนวน ๑๑๔ สถาบัน และมีจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการ รวม ๑,๕๘๘ คน</p> <p>๕) การจัดการนักศึกษา นิสิตพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๔ มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๖๙ สถาบัน แต่มีนักศึกษาพิการกำลังศึกษาจำนวน ๑๑๔ สถาบัน และ มีนักศึกษาพิการเรียน ๑,๕๘๘ คน</p> <p>- มีการจัดบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ ซึ่งอาคารของสถาบันอุดมศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุง อาทิ ทางลาด ราวจับ ห้อยน้ำ พังออดรถ ลิฟท์ ป้าย บริการข้อมูลจำนวน ๓๐ แห่ง</p> <p>- จัดตั้งศูนย์ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านคนพิการ บริการให้คำปรึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ISP : Individualized Service Plans) บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปัจจุบันศูนย์จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ และจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้แก่ นักศึกษาพิการ จำนวน ๓๒ แห่ง</p> <p>- โครงการอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการสามารถไปประกอบอาชีพเตอร์ที่มีพัฒนาการซ้ำ (ม.เชียงใหม่)</p> <p>- โครงการจัดทำเอกสารอักษรเบรลล์สำหรับนักศึกษาคนพิการทางการเห็น</p> <p>- การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อคนพิการ “I sonar” และมอบเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับคนพิการทางการเห็น จำนวน ๗๕ เครื่อง (ม.แม่ฟ้าหลวง)</p> <p>- มีการจัดหาตำราภาษามือแก่นักศึกษาพิการทางการได้ยิน ทุกรายวิชา (ม.รังสิต)</p>	
--	--------	---	--

	<p>- จัดให้นักศึกษาพิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น ผลิตภัณฑ์หนังสือเสียง อีแม-คีนคอมพิวเตอร์ แบบพกพา เครื่อง CCTV เครื่องบันทึกเสียงเดซี หรือบริการกระจายเสียงของรายการอ่าน เป็นต้น จำนวน ๓๒ แห่ง</p> <p>- จัดบริการ TTRS (Thai Telecommunication relay service) ของ ม.เชียงใหม่ และ มจร.สวนดุสิต</p> <p>- ปรับหลักสูตรกระบวนการวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.เชียงใหม่)</p> <p>- จัดทำแผน ISP หรือมีระบบช่วยเหลือคนพิการโดยแจ้งครูผู้สอนหรือใช้สื่อ เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ ๑๔ แห่ง</p> <p>- หน่วยงานตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่นักศึกษาพิการหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุกวัยจำนวน ๑๐ แห่ง</p> <p>๖) สำหรับสถานศึกษา ที่ได้มีการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐาน ครบ ๕ ประเภท ได้แก่ ทางลาดที่จอดรถ หุ่นนำ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร และได้รับรางวัลอาคารสถานที่ดีเด่น ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ - โรงเรียนสมถวิล กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๑ - โรงเรียนกระบุรี จ.ระนอง ปี ๒๕๕๔ - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๔ <p>สำหรับการศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง ปี ๒๕๕๔</p> <p>สำหรับการตรวจวัดทางการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ - โรงเรียนภาวิไลอนุกุล จ.เชียงใหม่ 	
--	---	--

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและแผนการศึกษาตามความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดกลางความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งอำนวยการจัดตั้งหน่วยงานต้นสังกัดกลางให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และ ข้อมูลข่าวสารที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้</p>	<p>สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)</p>	<p>๑. จัดสร้างงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดตั้งการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กับสถาบันอุดมศึกษา ๓๕ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๘,๖๓๕,๘๕๐ บาท ๒. จัดทำผลสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริการเพื่อรองรับนักเรียนนิสิต นักศึกษาพิการในสถาบัน อุดมศึกษา โดยในปี ๒๕๕๖ มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการทั้งสิ้น ๒,๖๗๔ คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ๓. ดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาและระดับปริญญาตรีให้กับสถาบัน อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๗๔๔ คน ๔. จัดทำฐานข้อมูลของนิสิตนักศึกษาศึกษาพิการที่ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับปริญญาตรี</p>	<p>๑. จัดสร้างงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ๒ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ๓. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน ๔ หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและระดับปริญญาตรี ๔. จัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการทางการศึกษา ๕. จัดตั้งชมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานิสิตนักศึกษาศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ๖. จัดบริการให้นิสิต นักศึกษาพิการ ๗. จัดโครงการวิจัย เรื่อง มาตรฐานระบบสนับสนุนการบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ๘. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาศึกษาพิการทางการเห็น ปีละ ๒ รุ่น ๙. โครงการสัมมนาเครือข่ายสนับสนุนบริการนักศึกษาศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ๑๐. ติดตาม ประเมินผลสถาบัน อุดมศึกษาที่ได้รับจัดสร้างงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้</p>

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center)

ภาคเหนือ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(9 ศูนย์)	มหาวิทยาลัยนเรศวร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	มหาวิทยาลัยพะเยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏทีปังกุลสงขลาราม
	(วิทยาเขตภาคพายัพ)	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(8 ศูนย์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาคกลาง	มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยราชสุดา)	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(10 ศูนย์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคตะวันออก

(2 ศูนย์)	มหาวิทยาลัยบูรพา	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาคใต้	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(3 ศูนย์)	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการผลิตภัณฑ์การจูงใจสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีศูนย์ให้บริการ ขอเอ็ม/ขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่อการสื่อสาร - มีห้องสถิติอุปกรณ์และเครื่องมือนาน ICT รวมทั้งห้องอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส - ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และเครื่องมือนาน ICT สำหรับคนพิการ จำนวน ๑๘ รายการ - จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัด - ฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้หน่วยงานภาครัฐ - การปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาสื่อ Online สำหรับคนพิการ <p>www.pwdsthai.com</p>	<p>โครงการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CT) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT สำหรับกลุ่มคนพิการและทุกคนในสังคมได้ - เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) และส่งเสริมความรู้เรื่องการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) ให้คนพิการในประเทศไทย - กิจกรรม มีศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) - กิจกรรม มีศูนย์ศึกษา Universal Design (UD)

รายงานความก้าวหน้าการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดของความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และเชื่อมโยงข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงคมนาคม</p>	<p>๑. อนุญาตกระทรวงเพื่ออำนวยความสะดวก หรือการจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือบริการที่อำนวยความสะดวก ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือบริการสาธารณะอื่นให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.๒๕๕๖ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)</p> <p>๒. จัดทำโครงการ Pilot Project ภายใต้แนวคิด “สะดวกปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” มีหน่วยงานนำร่อง ๖ หน่วยงานคือ กรมเจ้าท่า(จท.) ปรับปรุงที่ท่าเรือสาทร บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับปรุงที่เขต การดินรตที่ ๑ (อุบบางเขม) การทำอากาศยาน(เออท.) ปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ปรับปรุงสถานีรถไฟหัวลำโพง และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) แห่งประเทศไทย(รพม.) ปรับปรุงสถานีรถไฟใต้ดินลาดพร้าว เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการคนพิการ</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคนพิการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งปี ๒๕๕๖ บรรจุแผน ๖๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๑๓ แผนงานฯ แล้วเสร็จ ๑๑ แผนงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและเชื่อมโยงข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึง</p>	<p>๑. แผนปฏิบัติการด้านคนพิการของกระทรวงคมนาคม สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ จำนวน ๖๕ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวนตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑๕ แผนงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๕๕ แผนงานฯ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๘ แผนงานฯ จำนวน ๑๐๔,๒๖๐,๓๑๒ ลบ.(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) ทั้งนี้กระทรวงมอบหมายหน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติและ จัดตั้งงบประมาณตามแผนต่อไป</p>

		<p>และใช้ประโยชน์ได้ จำนวน ๕๒ แผนงานฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ แผนงานฯ และยุติอาสาสมัครที่ ๕ สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ จำนวน ๑๐ แผนงานฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ แผนงานฯ ตามเอกสารแนบ</p> <p>๕. หน่วยงานมีแผนจัดทำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ให้มีการออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Universal Design) รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงการให้บริการโดยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม</p> <p>๕. การลดหย่อนค่าโดยสารแก่คนพิการให้กับคนพิการทุกประเภท ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ลดค่าโดยสารร้อยละ ๕๐ แก่คนพิการ) ส่วน จท. รพม. รพพท. และรถไฟฟ้า BTS กรุงเทพมหานคร ยกเว้น ค่าโดยสาร ส่วนการบินไทยลดหย่อนค่าโดยสารร้อยละ ๕๐ สำหรับคนพิการ ร้อยละ ๒๕ สำหรับผู้ติดตามในเส้นทางภายในประเทศ (เฉพาะชั้นประหยัด) ในส่วนของ ขสมก. บขส. ลดค่าโดยสาร ร้อยละ ๕๐ ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ รพท. ลดค่าโดยสาร ร้อยละ ๕๐ คนพิการ และลดร้อยละ ๒๕ ผู้ติดตาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม ทุกชั้นตลอดทุกสายและตลอดทั้งปี</p> <p>๖. กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้หน่วยงานในสังกัดที่มีความพร้อมในการจัดตั้งอำนาจความสะดวกสำหรับคนพิการครบทั้ง ๕ ประเภท มีหน่วยงานส่งเข้าประกวดอาคารสถานที่เด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งพบได้ประกาศผลรางวัลที่ได้รับจำนวน ๘ แห่ง ในงานวันคนพิการสากล เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้</p>	
--	--	--	--

ที่	ชื่อสถานที่	จังหวัด	รางวัลระดับ
1	ท่าอากาศยานเชียงใหม่	เชียงใหม่	ดีมาก
2	ท่าอากาศยานภูเก็ต	ภูเก็ต	ดี
3	ท่าอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร	ดี
4	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	สมุทรปราการ	ดี
5	สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)	กรุงเทพมหานคร	พอใช้
6	ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่	สงขลา	พอใช้
7	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	ชมเชย
8	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	กรุงเทพมหานคร	ชมเชย

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดปรับปรุงอาคาร ศาลากลางจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/อปท. ให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ - ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดตั้งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ๕ ประเภท ได้แก่ ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ตามมติกรม วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๖ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเป้าหมายดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔๓๓ แห่ง - กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสังกัดรายงานผลการดำเนินงานและแผนงานสนับสนุนการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ - คนพิการในพื้นที่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่รัฐและได้รับบริการสาธารณะต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ เช่น จัดให้มีโทรศัพท์เพื่อบริการสำหรับคนพิการเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร - กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการรายงานออกแบบอาคารราชการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการตามกฎหมายกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๘ ปีละ ๓๐ อาคาร เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ อาคารสำนักงาน อาคารสถาปัตยกรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และหอประชุม ฯลฯ - กรมที่ดินสำรวจความพร้อมของสำนักงานที่ดินในการปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเช่น ห้องน้ำ ทางลาด และจัดทำแบบแปลนปรับปรุงพร้อมรายละเอียด และสนับสนุนให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๑๕ แห่ง 	<p>แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) แผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้กับที่ว่าการอำเภอ ทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๖๕,๘๘๘,๔๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ในการดำเนินการจัดตั้งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๑. ผลักดันนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปรับปรุงแบบมาตรฐาน อาคารสถานที่ราชการ(เก่า / ใหม่) ใหม่ สภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. ทบทวนปรับปรุงและยกวางกฎหมายใหม่และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค ให้มีความทันสมัย - โครงการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๕๘

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือนอกหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การสนับสนุนมาตรการการจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๖๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “ทิศทางภารกิจ การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้คนพิการ” (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง “พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ” และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์สิรินธรพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขยายระดับการทดสอบใช้งานต้นแบบเครื่องช่วย โดย ดร.พศุ สิริสาตี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. - ปรับปรุงเว็บไซต์ บนระบบของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อรองรับมาตรฐาน WCAG2.0 ระดับ A - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบโปรแกรมสำเร็จ ๔ โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด ศธ. จำนวน ๓๐๐ โรงเรียน ได้แก่ 	<p>แผนงานนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนคนพิการและผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับคนไทย (ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) NECTEC</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมบูรณาการ (Inclusive Society) อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้นวัตกรรมไทยที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๒. เพื่อส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ๒. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในเชิงธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสากลด้านผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้ขยายพื้นที่การค้าไปยังภูมิภาคอาเซียน ๓. เพื่อพัฒนาบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าการบริโภคภายในประเทศจากกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศให้สามารถตลาดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศให้จำหน่ายค่าสถิติการรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการออกแบบและพัฒนาสื่อเทียบสำหรับผู้สูงอายุสำหรับคนพิการ ๒) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยการได้ยิน ๓) โครงการพัฒนาอุปกรณ์และบริการไอซีทีที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๔) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ๕) โครงการพัฒนาระบบฝ่าระยะวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุทางไกล ๖) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ๗) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นสูง

		<ul style="list-style-type: none"> - โปรแกรมเลือกตีพิมพ์ไทย เวอร์ชัน 2.1 - โปรแกรมตรวจคำผิดไทย เวอร์ชัน 1.2 - โปรแกรมค้นคำศัพท์ เวอร์ชัน 1.2 - โปรแกรมพิมพ์ไทย เวอร์ชัน 1.31 <p>- โครงการพัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ ๑๐ เซลล์ (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) สช.</p> <p>- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำและเตือนภัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ๑๒ หน่วยงานอยู่ระบบเดียวกัน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร)</p> <p>- พัฒนา Mobile Application คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC Mobile Application) ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ง Tablet และ Smart Phone เพื่อประโยชน์ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศได้สะดวกทุกแห่ง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร)</p> <p>- โครงการอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์สำหรับจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)</p> <p>๑) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเคลื่อนไหว ๓ กิจกรรม ได้แก่ ปอดทรงพลัง วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ พืชถิ่นเดียววิทยาศาสตร์นานาชาติ</p> <p>๒) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๕ กิจกรรม ได้แก่ สะพานสู่ระทึก วิทยาศาสตร์หัตถ์จรรย๋ ไอศกรีมแสนอร่อย รักชั้นนะหลังงาน ทักษะศึกษา ณ จัดรัฐวิทยาศาสตร์จากจุรัสคาร์</p> <p>๓) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒ กิจกรรม ชุดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้แก่ อากาศ ๓ เรือ น้ำ ๓ เรืออง ก๊าซ ๓ เรือองในโรงเรียนปัญญาอนุกุล</p>	<p>๘) โครงการพัฒนานานวัตกรรมและขนพาเทียม</p> <p>๙) โครงการศูนย์ผลิตอุปกรณ์ฝังในที่ได้มาตรฐานสากล GMP (ISO ๑๓๔๘๕) และ CE Mark</p> <p>๑๐) โครงการโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตข้อเทียมให้ได้มาตรฐานสากล GMP (ISO ๑๓๔๘๕) และ CE Mark</p> <p>๑๑) โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับให้บริการประกอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน</p> <p>๑๒) โครงการศูนย์ผลิต ทดสอบ และอบรมนวัตกรรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ</p> <p>๑๓) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมช่วยการออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>และงานโครงการพัฒนานานวัตกรรมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑) NECTEC</p> <p>๑) โครงการพัฒนาอุปกรณ์และบริการ ICT ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยินและบุคคลที่บกพร่องทางการพูด</p> <p>ระยะที่ ๒</p> <p>๓) โครงการพัฒนาเครื่องมือสร้างและอ่านสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 สำหรับภาษาไทยเพื่อเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</p> <p>๔) โครงการพัฒนาระบบพื้นฐานสำหรับสังเคราะห์เสียงภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร</p> <p>๕) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบภาษาภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางการสื่อสารระยะที่ ๓ (ระหว่างทดสอบทางคลินิก ต้นแบบภาษาภาษาไทยแบบ ๑๕๕ คีย์บอร์ด รร. ศรีสังขลย์)</p> <p>๖) โครงการระบบการสร้างและอ่านเอกสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินด้วย QR-Code</p> <p>๗) โครงการพัฒนาการบริการโทรคมนาคมสำหรับผู้คนพิการทางการได้ยินด้วยโทรศัพท์วีดีโอ</p> <p>๘) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้คนพิการ</p>
--	--	--	--

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 การสนับสนุนมาตรการการผลักดันการจ้างงานอาสาสมัครภาคให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับผู้พิการทั้งหมด</p> <p>๑.๑ มาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนาจการมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยให้ประกาศใช้มาตรฐาน</p> <p>๑.๒ จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนพิการทางกายการมองเห็น เพื่อรองรับการจัดประชุมสัมมนาทางภาคอบอดโลก ครั้งที่ ๘ และสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาทางการเห็น</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน ๔:๐๐ ลบ.</p> <p>๒. โครงการจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ จำนวน ๔:๐๐ ลบ.</p> <p>๑. จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ</p> <p>๒. จัดทำหนังสือท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับดาวน์โหลด</p> <p><u>เป้าหมายโครงการ</u> มีเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการ ระยะใกล้กรุงเทพ ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ เส้นทาง ได้แก่</p> <p>๑. เส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน-เพชรบุรี</p> <p>๒. เส้นทางกรุงเทพ-พัทยาสัตหีบ</p> <p>๓. เส้นทางกรุงเทพ-พระนครศรีอยุธยา</p>

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการการผลักดันการจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>- จัดทำคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง</p> <p>- จัดการประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดแนวทางการจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖</p> <p>- จัดให้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่นทางลาดสำหรับคนพิการ ห้องน้ำ และลิฟต์ จัดระบบข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับคนพิการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร สํารวจออกแบบในการปรับปรุงให้สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ ห้องน้ำ ทางลาดพร้อมราวจับ ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูล</p> <p>- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ กรมประมง กรมชลประทาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</p>	<p>กรมพัฒนาที่ดิน มีแผนงานการจัดระบบบริการสำหรับคนพิการ โดยมีการจัดทำทางพิเศษสำหรับคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงอาคารสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ที่ดิน</p> <p>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - ปรับปรุงก่อสร้างอาคารใหม่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ลิฟต์</p> <p>กรมหมอบไทม์ - ปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อมให้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม ในพื้นที่ ๒๗ แห่ง จำนวน ๕๐๐ ลบ.</p> <p>กรมประมง - จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่อาคารส่วนกลาง กรมประมง เช่น ทางลาด ห้องน้ำ จัดให้มีที่นั่งสำหรับคนพิการ และสถานที่ติดต่อประชาชนสัมพันธ์</p> <p>กรมศุสัตว์ - จัดทำป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูลข่าวสาร</p> <p>กรมวิชาการเกษตร/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมฝนหลวงและการบินเกษตร - สร้างที่จอดรถคนพิการ</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>- จัดทำทางลาดเชื่อมพร้อมลิฟต์อาคารชั้น ๑ จำนวน ๐.๔๙๙ ลบ.</p> <p>- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ๒ เครื่องสนับสนุนงานสารสนเทศและอาหารแห้งชาติ-สร้างห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร ที่จอดรถ ทางลาดบริเวณอาคาร</p> <p>สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง/องค์การสะพานปลา-สร้างห้องน้ำ และป้ายสัญลักษณ์</p> <p>องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร</p> <p>- จัดทำป้ายแสดงอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก</p>

			<ul style="list-style-type: none">- ปรับปรุงข้อมูลสำหรับคนพิการทางการเห็นและพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน TWCAAG 2010 (กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, องค์การสวนยาง)- โครงการกำหนดและจัดตั้งกลไกในการให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผล (องค์การสวนยาง)
--	--	--	--

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๖๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงยุติธรรม</p>	<p>โครงการคลินิกยุติธรรม</p> <p>คลินิกยุติธรรม เป็นศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงโดยมีช่องทางการให้บริการหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ห้องสนทนา (Chat) จดหมาย หรือการมาพบด้วยตัวเอง เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องร้องทุกข์ การรับคำขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ปัจจุบันมีคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศจำนวน ๘๑ แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการให้บริการคุ้มครองสิทธิแก่คนพิการจำนวน ๑๖ ราย ผู้สูงอายุ ๑,๙๒๒ รายและประชาชนทั่วไป ๒๒,๖๔๘ ราย</p>	<p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</p> <p>โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ลิฟต์สำหรับคนพิการ - จัดพื้นที่ทางลาดทางเข้า ทางออกอาคาร และราวจับสำหรับคนพิการ - จัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
การสนับสนุนมาตรการผลิตภัณฑ์การจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงการคลัง</p>	<p>โรงงานยาสูบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ที่จอดรถ ลิฟท์ให้รถเข็นคนพิการเข้าออกได้ - โครงการปรับปรุงระบบการจัดทำเว็บไซต์ (Intranet, Internet และเพิ่ม web Accessibility) ธนาคารอาสารสงเคราะห์ - จัดให้มีช่องทางพิเศษให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ,สตรีมีครรภ์,พระ - เจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในการติดต่อธุรกรรม ธนาคารกรุงไทย - โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่อาคารสำนักงานใหญ่ ได้แก่ ลิฟต์ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ ทางลาด พร้อมราวกันตก กริ่งเรียกพนักงานมาให้บริการข้อมูล - โครงการบริการ Call Center /บริการด้าน Internet Banking ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่อาคารสำนักงานใหญ่ ได้แก่ ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ ทางลาด พร้อมราวกันตก จัดเตรียมพนักงานมาให้บริการข้อมูล บริษัท ธารารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - ดำเนินการจัดอาคารสถานที่และบริการสาธารณะ เช่น บริการรถเข็น บริเวณประตูทางเข้าอาคารศูนย์ราชการฯ ทางลาดบันไดเลื่อน ลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ดำเนินการจัดหาสถานที่จุดนั่งรอรับบริการคนพิการ 	<p>สำนักเศรษฐกิจการคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ โรงงานยาสูบ - โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ห้องนั่งคนพิการ ชั้น ๑ และติดตั้งสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือคนพิการ ธนาคารอาสารสงเคราะห์ - โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย - โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่อาคารสำนักงานใหญ่ จัดทำห้องนั่งสำหรับคนพิการ และสาขาของธนาคาร ได้แก่ ทางลาด กริ่งเรียกพนักงาน

		<p>องค์การสุรา กรมสรรพสามิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ และป้ายสัญลักษณ์ - โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ (Intranet, Internet และเพิ่ม web Accessibility) 	
--	--	---	--

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานบนที่ข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
การสนับสนุนมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการตั้งโรงงานและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>		<p>แผนงานการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ</p> <p>๑) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดให้มีการสื่อสารสารณเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากทุกส่วนของอาคาร เช่น ลิฟต์โดยสารและทางลาด (ถนน: ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย)</p> <p>๒) ออกแบบอาคารวิเศษศิลป์จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อาทิ ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)</p>	<p>๑) แผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคารวิเศษศิลป์ อาทิ ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถคนพิการ - อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดให้มีทางลาดและห้องน้ำ

ความร่วมมือกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 การสนับสนุนมาตรการการลดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>		<p>๑) ปรับปรุงอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น ที่จอดรถ ป้าย ทางลาด เช่น สำนักแรงงานจว. นราธิวาส ยะลา</p> <p>๒) โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เช่น รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้ช่วยอัมพาตข้อมล่าง (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี) ภายอุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยตาม (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก) จ.ระยอง</p> <p>๓) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการทำงาน จำนวน ๓ ราย (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก) จ.ระยอง จ.ปทุมธานี จ.เชียงใหม่</p> <p>๔) โครงการจัดทำอุปกรณ์ช่วยในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผลิตรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน(ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี)</p>	

รายงานข้อมูลครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดขอติดตามความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 การสนับสนุนมาตรการผลิตภัณฑ์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม</p>	<p>กรมโรงงานอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แผนงานปรับปรุงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ ๑) หอชน้ำสำหรับคนพิการ ให้มีการติดตั้งสัญญาณแสง หรือเสียงสำหรับขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ปรับเปลี่ยนก๊อกน้ำให้เป็นแบบกันชน ๒) ทำป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริเวณห้องน้ำ จุดบริการที่นั่งสำหรับคนพิการ ๓) จุดบริการข้อมูลข่าวสารในภาคติดต่อราชการ ๔) การดูแลช่วยเหลือคนพิการที่มาติดต่อราชการ</p>	<p>แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘</p>

รายงานความก้าวหน้าแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการผลิตภัณฑ์การจัดตั้งอำนาจความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. แผนงานการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (องค์การสวนสัตว์)</p> <p>- โครงการปรับปรุง เส้นทางชมสวนสัตว์ ส่วนบริการปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ (องค์การสวนสัตว์)</p> <p>- โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการรอบสวนสัตว์</p> <p>- โครงการสวนรมย์ในการจัดหสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์</p> <p>๒. โครงการเรียนรู้ทัศนวิสัยข้อมูลนิยามเพื่อจัดทำทางเทียบพระราชทาน มีการรับบริจาคอุปกรณ์นิยาม ซึ่งได้รับการบริจาคแล้ว ๕๑,๓๔๔.๘๗ กิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ)</p> <p>๓. โครงการรับบริจาคอุปกรณ์นิยามเพื่อนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ฯเทียบ</p> <p>๔. การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอักษรเบรลล์ จำนวน ๓๐ เล่ม มอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ)</p> <p>๕. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ http://e006.mme.go.th (สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๖)</p> <p>๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ โดยปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบของเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในรูปแบบ CMS หรือ Management System และพัฒนาหมวดหมู่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คนพิการทางสายตา) ของกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๗. โครงการปรับปรุงข้อบังคับสำหรับคนพิการ (สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๔)</p>	<p>๑) แผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการรอบสวนสัตว์ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘</p> <p>๒) โครงการปรับปรุงทางลาด รวบรวมป้ายสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ (สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๔)</p>

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการติดตามความร่วมมือกับหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนมาตรการการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตาม MOU ปี ๒๕๕๖	แผนงาน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
<p>กลยุทธ์ ๒ สร้างแนวคิด ออม พัฒนา เยื่อ และข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงและใช้ได้</p>	<p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>	<p>ผลการดำเนินงานตามมติกรม. ๑๙ พ.ค.๒๕๕๒ ประกอบด้วย ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาคทั้ง ๙ ภาค มีจำนวน ๑,๕๖๕ แห่ง ถ้าหากรวม กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบังคับการตำรวจรถไฟด้วย มีจำนวนทั้งสิ้นรวม ๑,๕๑๒ แห่ง ทั้งนี้ สถานี่ตำรวจได้ส่งข้อมูลรายงานผลครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๗๔ แห่ง ซึ่งมีการดำเนินงานด้านจัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการแล้ว แต่ยังไม่ครบทั้ง ๕ ประเภท และสถานีตำรวจที่ดำเนินการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกครบทั้ง ๕ ประเภทแล้ว มีเพียง ๔๐๐ แห่งเท่านั้น</p>	<p>โครงการสำรวจและปรับปรุงอาคารก่อสร้างสถานีตำรวจ -มีสถานีตำรวจจัดทำแผนและขอรับการปรับปรุง/จัดทำเข้่าสู่ประชาชนอาเซียน จำนวน ๓๕๗ แห่ง</p> <p>-ปี ๒๕๕๗ มีแผนจัดทำ ๑๑๗ แห่ง จำนวนเงิน ๒๒,๒๒๔.๔๐๐ บาท.</p> <p>-ปี ๒๕๕๘ มีแผนจัดทำ ๘๔ แห่ง จำนวนเงิน ๑๕,๖๘๐.๙๐๐ บาท.</p>